

ชื่อ : นางสาวธันยพร บุตรอำคา
ชื่อโครงการพิเศษ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชา : จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ : อาจารย์อริวัฒน์ รัตนวงศ์แนว
ปีการศึกษา : 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมรักร่วมเพศ โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ จำนวน 11 คน ได้มาจากการเลือกการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือเจาะจงเอาเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ที่อาศัยอยู่ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และใช้เทคนิค Snow ball คือ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจะแนะนำเพื่อนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศให้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ไปสัมภาษณ์ต่อ เครื่องมือที่ใช้ศึกษาค้นคว้าเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมรักร่วมเพศ

ผลการศึกษาพบว่า

ปัจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมรักร่วมเพศ มี 3 ปัจจัย ได้แก่

1. สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ของประชาชนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนพฤติกรรมรักร่วมเพศ โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นเพศชายส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ตนได้เกิดและเติบโตมาท่ามกลางกลุ่มญาติ หรือพี่น้อง ที่เป็นผู้หญิง และมีความสนิทสนมกับมารดามากกว่าบิดา กลัวที่จะขอคำปรึกษาหรือแสดงออกในพฤติกรรมรักร่วมเพศต่อหน้ามารดามากกว่าบิดา อีกทั้งมารดายังให้การยอมรับและไม่แสดงท่าทีต่อต้านหรือรังเกียจผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ เช่น การแสดงออกให้เห็นได้ชัดถึงการสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น ส่วนผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่จะบอกว่า ตนจะมีความสนิทสนมกับทั้งบิดาและมารดา และส่วนใหญ่จะมีความภูมิใจในตัวของบิดามากกว่า ทั้งนี้เป็นเพราะ บิดาหรือญาติที่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างในด้านที่ดี อาทิ การปกป้อง การเป็นผู้นำที่น่านับถือของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น จนทำให้มีความต้องการที่จะเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ต้องการมีพฤติกรรมเหมือนบิดา หรือพี่ชาย หรือญาติที่เป็นผู้ชาย และผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบุคคลที่อยู่รอบตัวที่เป็นเพศชายส่วนใหญ่มักแสดงออกในด้านที่ไม่ดี มีการทำร้ายร่างกาย กลั่นแกล้ง และแสดงกิริยาให้เห็นว่าเพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ ต้องโดนรังแกและถูกทำร้าย จนทำให้ผู้ที่เป็นรักร่วมเพศหญิงบางคนเกิดความรู้สึกต่อต้านเพศชาย หรือเลือกที่จะคบเพศเดียวกันแทนเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพศชาย ด้วยเหตุนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวอาจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมรักร่วมเพศได้

2. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ของประชาชนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนพฤติกรรมรักร่วมเพศ โดยการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบต่างๆ อาจส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมรักร่วมเพศในลักษณะที่แตกต่างไป โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล การได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักและควบคุมตามลำดับ ซึ่งการได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบเหล่านี้ อาจทำให้บุคคลที่ถูกเลี้ยงดูเป็นบุคคลที่รักเพศ